

แบงก์กรุงไทยจับมือ SIRI
ขายหุ้นกู้ดิจิทัลฯ บน 'เป่าตั้ง'
วงเงิน 1 พันล. 31

แบงก์กรุงไทยจับมือSIRI

• ขายหุ้นกู้ดิจิทัลฯ บน 'เป่าตั้ง' วงเงิน 1 พันล.

แบงก์กรุงไทย (KTB) จับมือบมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดขาย "หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" วงเงิน 1,000 ล้านบาท ผ่านแอปฯ "เป่าตั้ง" อายุ 2 ปี 6 เดือน รับประทานผลตอบแทน 3.10% ต่อปี เปิดจองวันที่ 18 ม.ค. นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่า แสนสิริได้จับมือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท บนแอปพลิเคชัน "เป่าตั้ง" นับว่าเป็นโอกาสที่หายากครั้งแรกในเอเชีย เริ่มต้นลงทุนที่ 1,000 บาท เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

หุ้นกู้ดังกล่าว สามารถสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอให้นักลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ลงทุนสั้น 2 ปี 6 เดือน โดยทริสเรตติ้งให้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+ เปิดจองพร้อมกันในวันที่ 18 ม.ค. 2565 เริ่ม 8.30 น.

ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ ยังขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ มองว่า GDP น่าจะเติบโตประมาณ 3% ขณะที่ตลาดคาดว่าน่าจะเติบโตได้ประมาณ 1.5 เท่าของ GDP หรือเติบโตประมาณ 4-5% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนด้วย



ผยง ศรีวิชิต

อย่างไรก็ตามเรื่องหนี้ครัวเรือนยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพยายามทำให้ได้ เพราะเป็นตัวกดดันกำลังซื้อพอสมควร เชื่อว่าภาครัฐจะมีมาตรการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาคการลงทุนยังมีความสำคัญ

ทั้งนี้ แสนสิริยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยสภาพคล่องในมือถึง 15,000 ล้านบาท ส่วนกระแสเศรษฐกิจ จากกลยุทธ์

บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ดี ในภาวะที่ต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด บริษัทยังเตรียมต่อยอดพัฒนาเครื่องมือทางการเงินทั้งการระดมทุนรูปแบบใหม่และนวัตกรรมทางการเงินที่จะดึงดูดนักลงทุนและสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์แสนสิริ ที่พร้อมเตรียมเปิดตัวในต้นปี 2565

นายผยง ศรีวิชิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB กล่าวว่า การจับมือกับแสนสิริ เสนอขาย หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ บนแอปพลิเคชัน "เป่าตั้ง" ครั้งนี้ ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริ ได้เท่าเทียมและเสมอภาค ซื้อขายได้สะดวก รวดเร็วแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับหุ้นกู้และได้รับเงินทันที พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

สำหรับผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ สามารถลงทะเบียนขอซื้อผ่านแอปฯ "เป่าตั้ง" ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้นกู้เต็มตามจำนวนที่เสนอขาย จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทริคคุณครึ่งละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย ■